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รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ของ 

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุศรีนคริทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

กรุงเทพฯ เลขท่ี 333 ถนนศรีนคริทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

คณุชยวฒัน์ พิเศษสทิธ์ิ ประธานกรรมการ 

คณุพนูสขุ 

คณุประวิชย์ 

พิเศษสทิธ์ิ 

ศรีบณัฑิตมงคล 

กรรมการ 

กรรมการ 

คณุสงวน ศรีนคารินทร์ กรรมการ 

พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

อาจารย์ ธีรธชั 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 

โปษยานนท์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

คณุอภิสดิา 

คณุด ารงค์ 

คณุสนุิสา 

ปริยานนท์ 

วงษ์ประยรู 

รัตนเนนย์ 

ผู้อ านวยการแผนกบญัชี การเงิน 

ผู้บริหารของบริษัท 

ผู้บริหารของบริษัท 

คณุพชัรินทร์ นิโรจน์ เลขานกุารคณะกรรมการตววจสอบ 

คณุณฐัรียา 

คณุวงศกร 

คณุปิยมาส 

คณุชมาภรณ์ 

คณุชมยัพร เยาวะ  / 

สลุยัมาน 

พิเศษสทิธ์ิ 

เจริญธรรม 

รอดลอยทกุข์ 

คณุเจนจิรา ชมภชูา 

เลขานกุารบริษัท 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นิติกร 

ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

ตวัแทนผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ธรรมนิติ 

 

เร่ิมการประชุม เวลา 13.30 น. 

นายชยวฒัน์ พิเศษสทิธ์ิ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ โดยมคีณุณฐัรียา สลุยัมาน เลขานกุารบริษัท ท า

หน้าที่เลขานกุารในที่ประชมุ โดยได้แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ และผู้ เข้าร่วมประชมุอื่นๆ ให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ ก่อน
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การเร่ิมประชมุ ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท คณุณฐัรียา สลุยัมาน เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีการด าเนินการประชุมและ

ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระดงันี ้ 

1. ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

ในบตัรลงคะแนนเสยีง และแสดงตวั เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสยีงด้วยระบบบาร์โค้ด 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย หรือไมท่ าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสยีง จะถือวา่อนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอตอ่ที่ประชมุ ไม่

ต้องสง่บตัรลงคะแนนเสยีงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

กติการการนบัคะแนนเสียง 

1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ เว้นแตก่ฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ถ้าคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานฯ มเีสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุเฉพาะที่ออกเสยีงไม่

เห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะที่ได้

บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

3. หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุโดยออกเสยีงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าที่ เว้นแต่

ประสงค์จะให้ถือวา่ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงระบคุะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยในแตล่ะวาระจะ

ใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 

 

 ประธานฯแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ มผีู้ ถือหุ้นของบริษัทและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุรวม  35  คน นบัจ านวนหุ้น

ได้  154,453,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2268 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวน

ทัง้สิน้ 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

 นอกจากนีป้ระธานฯ ได้แจ้งให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบวา่เพื่อสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อท าการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการเป็นการลว่งหน้าภายใน 3 เดือน โดยมีรายละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอแจ้งความจ านงเสนอเร่ืองแตอ่ยา่งใด  

ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัให้มีผู้สงัเกตการณ์การนบัคะแนนอิสระ โดยมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงเข้าร่วมเป็นตวัแทนและสกัขี

พยาน 1 ทา่นคือ คณุชดุา ชณุหศริินนท์ จากนัน้ประธานด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุประวิชย์  ศรีบณัฑติมงคล (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้กลา่วสรุปผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 ให้ที่ประชมุทราบ 

คณุประวิชย์ ศรีบณัฑิตมงคล ได้ชีแ้จงพฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทท่ีได้เกิดขึน้ในรอบปื 2558 ไมว่า่จะเป็นการก่อตัง้

ส านกังานท่ีเมยีนมาร์ การเพิม่สถานที่ผลติชิน้งานล าลกูกาคลอง 6 และรังสติ – นครนายกคลอง 11 รวมถึงการน าบริษัทเข้า
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จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ mai  นอกเหนือจากนีใ้นปี 2558 บริษัทยงัได้รับมาตรฐานการท างาน WCA หรือมาตรฐานท่ี

เก่ียวกบัการวา่จ้างงาน แรงงาน ระบบการจดัการ สภาพแวดล้อม ชีวอนามยัและความลอยภยั เพิม่เติมจากรางวลัและ

มาตรฐานตา่งๆที่บริษัทเคยได้รับ 

ประธานฯได้กลา่วสรุปอตัราสว่นส าคญัทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 

ธนัวาคม 2558  ที่ผา่นมา บริษัทมีรายได้จ านวน  952,351,429 บาท และมีก าไรสทุธิ 53,562,280 บาท รายละเอียดผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ปรากฎตามงบการเงินของบริษัทท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคดิเห็น และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามสรุปสาระส าคญัดงันี ้

 คณุประยทุธ หตัถกิจจ าเริญ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเร่ืองรายได้ของบริษัทวา่ยอดขายที่ไมเ่ทา่กนัในแตล่ะ

ไตรมาส ถือเป็นปกติของบริษัทฯ หรือไม ่และยอดขายของ Motor Show  และ Motor Expo ถือเป็น

สดัสว่นเทา่ใดของรายได้รวม อตัราก าไรขัน้ต้น โรงงานที่ขยายเพิม่ผลติอะไรบ้าง และคูแ่ขง่ของบริษัทมีมาก

น้อยเพียงใด 

ประธานฯ ชีแ้จ้งวา่ในอดีต รายได้ของบริษัทเป็นรายได้แบบ Seasonal เนื่องจากบริษัทฯ เติบโตมาจากธุรกิจการ

แสดงสนิค้าและนิทรรศการ เมื่อบริษัทฯ เข้าสูธุ่รกิจตกแตง่ภายในนัน้ มีรายได้เข้ามาตลอดปี จงึไมม่ีความแตกตา่งของรายได้

ในแตล่ะไตรมาส  ในสว่นของอตัราก าไรขัน้ต้นนัน้งานแสดงสนิค้าและนิทรรศการจะมีสงูกวา่งานตกแตง่ภายในซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐานของตลาด การขยายโรงงานนัน้เพื่อรองรอบการผลติเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้าง pre-fab และมี Capacity เพิ่มขึน้จาก

การขยายสถานท่ีผลติโดยสามารถรองรับได้ 5 ปี และมีคูแ่ขง่ทีจ่ดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์อยูป่ระมาณ 2 บริษัท 

 คณุอภินนัท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น ขอสอบถามเร่ืองผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2558 ที่เพิ่มมากขึน้กวา่

ปกติเพราะอะไร หากมาจากงานพิเศษ อยากทราบวา่รายได้ และก าไรท่ีเกิดจากงานนี ้มีประมาณเทา่ไหร่ 

คณุอภิสดิา ปริยานนท์ ชีแ้จ้งวา่ในไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯได้รับงานงานหนึง่ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูจงึท า

ให้มีก าไรสงูเพิ่มขึน้ตามด้วย ซึง่จะเป็นงานในสว่นการแสดงสนิค้าและนิทรรศการ รวมถึงการบริหารต้นทนุที่ดีของ

โครงสร้างในงานนี ้ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุอภิสดิา ปริยานนท์ ผู้อ านวยการแผนกบญัชี การเงิน เป็นผู้กลา่วสรุปผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ให้ที่ประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคดิเห็น และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามสรุปสาระส าคญัดงันี  ้

 คณุประยทุธ หตัถกิจจ าเริญ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ ตามรายงานประจ าปีหน้า 106 เร่ืองระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วา่

เฉพาะปี 2556 ที่น้อยลงไปแคปี่เดียว หรือบริษัทฯ มกีระบวนการเรียกเก็บหนีท้ี่ยาวขึน้อยา่งไร  
 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ด้วยลกัษณะของลกูค้าที่บริษัทมเีพิ่มขึน้ และลกัษณะงานจงึท าให้มีการเรียกเก็บหนีท้ี่ยาวขึน้กวา่เดิม 

 

 คณุประยทุธ หตัถกิจจ าเริญ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเตมิวา่วา่ รายได้ค้างรับ และหนีท้ี่ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 

แตกตา่งกนัอยา่งไร 

คณุอภิสดิา ปริยานนท์ ได้ชีแ้จงวา่เนื่องจากลกัษณะงานของบริษัทเป็นรูปแบบเหมาก่อสร้าง การคดิรายได้จะคิดในสดัสว่นงาน

ที่แล้วเสร็จ จึงถือเป็นรายได้ค้างรับ สว่นลกูหนี ้จะเป็นลกูหนีก้ารค้าที่บริษัทได้ออกใบแจ้งหนีไ้ป 

 

 คณุอภินนัท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่การท่ีบริษัทเข้าไปลงทนุในเมยีนมาร์นัน้ เข้าใจวา่ยงัมกีารขาดทนุอยูใ่นปี

แรกที่อยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัท เป็นจ านวนเงินเทา่ใด แล้วผลประกอบการปี 2559 จะเป็นอยา่งไร รวมทัง้งาน

ในสว่นของประเทศกมัพชูา 

 

คณุอภิสดิา ปริยานนท์ ได้ชีแ้จงวา่ในงบการเงินรวมขาดทนุอยูป่ระมาณ 3.5 ล้านบาท และคาดการณ์วา่ตวัเลขจะเป็นบวกในปี 

2559 เนื่องจากมีการรับงานอยา่งตอ่เนื่อง ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมในสว่นของการรับงานในสนามบินของประเทศกมัพชูา 

วา่ทางบริษัทฯยงัไมไ่ด้มีการก่อตัง้ส านกังานใดๆ เนื่องจากทางบริษัทฯต้องการให้ส านกังานท่ีเมียรมาร์มีความเสถียรมากกวา่นี ้
 

 คณุอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเร่ืองต้นทนุอปุกรณ์รอตดับญัชี และหนีส้งสยัจะสญูวา่เหตใุดจงึมจี านวน

ลดลง รวมถงึเงินลงทนุอีก 50 ล้านบาท 

 

คณุอภิสดิา ปริยานนท์ ได้ชีแ้จงวา่ที่เราลงทนุโครงสร้างงานของการแสดงและนิทรรศการท่ีรอตดับญัชีเป็นต้นทนุใน 5 ปี ซึง่เป็น

การบนัทกึตามหลกัการบญัชี ในสว่นของหนีส้งสยัจะสญูปกติจะมีไมถ่ึง 1 เปอร์เซ็นต์ และสว่นเงินลงทนุ 50 ล้านบาท เตรียม

ไว้เพื่อจดัซือ้เคร่ืองจกัร 

อาจารย์ธีรธชั โปษยานนท์ ได้ชีแ้จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิม่เตมิวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัิหน้าที่ และสอบถามเร่ืองการ

ใช้เงิน IPO ของบริษัทฯแล้ว ทราบวา่ทางบริษัทฯมีแผนการลงทนุท่ีแนน่อน และตามมาตรฐานบญัชีใหมห่ากมกีารฝากเงิน

ระยะเกิน 6 เดือนจะต้องบนัทกึเป็นเงินลงทนุชัว่คราว 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยที่ประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 
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เห็นด้วย 155,731,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2558 และการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเปนทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 ได้ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯหลงัจากหกัเงิน

ส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่นๆแล้ว ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมี การเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 จากผลด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผา่นมา บริษัทมีรายได้จ านวน 952.3 ล้าน

บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 53.5 ล้านบาท ดงันัน้ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการ

จดัสรรเงินก าไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,856,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 16,000,000 ล้านบาท ก าหนดวนัจา่ยปันผลในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2559 ซึง่

บริษัทฯได้มีการปันผลระหวา่งกาลแล้วเป็นจ านวน 25 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2558 รวมเป็นจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ 

41 ล้านบาทส าหรับปี 2558  

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคดิเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมตกิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 และการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเปนทนุส ารองตามกฎหมายโดยที่

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 155,731,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 

 วาระที่ 4 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทีด่ี ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จึงขอให้

กรรมการท่ีครบวาระและเลอืกตัง้ใหมท่ัง้ 3 ทา่นออกจากห้องประชมุฯก่อนการพิจารณาวาระนี ้และได้มอบหมายให้เลขานกุาร

บริษัทท าการชีแ้จงตอ่ไป 
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 เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ให้

กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ก่อน โดย

กรรมการจะออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ โดยใช้วิธีจบัสลาก สว่นในปีหลงัๆ ตอ่ไปให้

กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่แล้ว อาจได้รับเลอืกตัง้เข้าเป็น

กรรมการอกีวาระหนึง่ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหนง่จ านวน 3 คนได้แก่ 
 

1) นายประวชิย์     ศรีบณัฑิตมงคล             กรรมการ 

2) นางพนูสขุ        พิเศษสทิธ์ิ                    กรรมการ 

3) อาจารย์ธีรธชั    โปษยานนท์                  กรรมการ/กรรมการอิสระ 

 

 

รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 3 ทา่นประกฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว

ก่อนการประชมุ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผา่นขัน้ตอนของกรรมการสรรหา เนื่องจาก

บริษัทยงัมิได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา แตเ่ป็นการสรรหาโดยพิจารณาร่วมกนัของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดย

คดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคดิเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

จากต าแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคลตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมตแิตง่ตัง้ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคลด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 
 

1) นายประวชิย์     ศรีบณัฑิตมงคล             กรรมการ 

เห็นด้วย 147,736,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

2) นางพนูสขุ        พิเศษสทิธ์ิ                    กรรมการ 

เห็นด้วย 146,331,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
 

3) อาจารย์ธีรธชั    โปษยานนท์                  กรรมการ/กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 154,926,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้กลา่วสรุปให้ทีป่ระชมุทราบเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ  

 เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงวา่บริษัทฯไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการ

พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ แตท่ี่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนจากผล

ประกอบการของบริษัทในปีที่ผา่นมา การปฏิบตังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจใน

ประเภทเดียวกบับริษัทหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

 ส าหรับการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2559 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้ 

 คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุ                                       (หนว่ย: บาท) 

ต าแหน่ง ปี 2559 ปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

ประธานกรรมการ 30,000 30,000    -คงเดมิ - 

กรรมการ 20,000 20,000 -คงเดมิ- 

หมายเหต:ุ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไม่มีเบีย้ประชมุ 
 

 เงินโบนสัประจ าปี 

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการท่ีมใิชเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนสัปีละ 1 

ครัง้ แตร่วมกนัไมเ่กิน 1.2 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่ในปี 2558 บริษัทได้จา่ยโบนสัให้กรรมการท่ีมใิชเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 4 

ทา่นรวมเป็นจ านวนเงิน 4 แสนบาท 

 

 สทิธิประโยชน์อื่น 

- ไมม่ี     - 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคดิเห็น 

 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามวา่ จากผลประกอบการของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ ท าไมจึงไมม่ีการปรับขึน้

ของคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ 
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ประธานฯได้ชีแ้จงวา่ เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ 7 ทา่น โดยมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นผู้บริหาร 4 ทา่น แตด้่วยความ

กรุณาของกรรมการทัง้ 4 ทา่นจึงขอรับคา่ตอบแทนแตเ่พียงเทา่นี ้และก าหนดคา่ตอบแทนตามผลประกอบการของบริษัทฯ 

ตอ่ไป 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตาม

รายละเอียดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 154,776,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

 วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2559 

 เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯทกุปี ทัง้นี ้ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชีคนเดิมอกีก็ได้ ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้จงึต้องมีการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด

จ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ในการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิทีเ่หมาะสมและคา่สอบบญัชีที่

สมเหตสุมผลของบริษัทฯประจ าปี 2559 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริษัท เห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ นายประดษิฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขที 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลาหอารี

ดิลก ผู้สอบบญัชีอนญุาต เลขท่ี 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 และ

ก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวน 970,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนคงเดิมเมือ่เทียบปี 2558 และไมม่ีคา่บริการอื่นๆ ทัง้นี ้บริษัทท่ี

เป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/

ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคดิเห็น และผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามสรุปสาระส าคญัดงันี  ้
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 

2559ตามรายละเอยีดที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุดงักลา่วข้างต้น 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2559ด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 155,731,010 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
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 วาระที่ 7 อื่นๆ 

 ไมม่ีการลงมตใิดๆ ในวาระนี ้ประธานฯจงึได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ ถือหุ้น

ได้ซกัถามสรุปสาระส าคญัดงันี ้

 คณุอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลกระทบของสถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ที่มีผลตอ่ธุรกิจของ

บริษัท และบริษัทมีกลยทุธ์อยา่งไร เพื่อเพิ่มโอกาสให้กบัธุรกิจในทัง้ 2 อตุสาหกรรมของบริษัท 

ประธานฯ ได้ชีแ้จ้งวา่ แนวโน้มของธุรกิจจะสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 สว่นตามอตุสาหกรรม คอื EMA และ Interior ซึง่โดย

ปกติแล้วอตุสาหกรรม EMA เติบโตราว 5 – 8% แตท่ี่ผา่นมาบริษัทโตร้อยละกวา่ 15 และในอนาคตคาดวา่จะสามารถโตได้ไม่

ต ่ากวา่ร้อยละ 10 เพราะบริษัท ถือเป็น 1 ในผู้น าอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้าและนิทรรศการของเมืองไทย นอกเหนือจากนี ้

บริษัทฯ ยงัได้วางกลยทุธ์ในการรับงานของลกูค้าในสว่นของงานออกแบบตกแตง่ภายใน ให้เช่ือมไปยงังาน Event  

 บริษัทฯได้มีการขยาย และเพิ่มทมีงานในสว่นงาน Interior เพื่อรองรับงานท่ีขนาดใหญ่มากขึน้ ทัง้นีท้ัง้นัน้คาดวา่

บริษัทจะไมเ่ติมโตแบบก้าวกระโดด แตจ่่ะคอ่ยๆโตอยา่งมัน่คง โดยค านงึถึงสงัคมและสิง่แวดล้อม พร้อมไปกบัทีมงานและ

บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

 คณุอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่มีลกูค้าชะลองานหรือหยดุโครงการบ้างหรือไม่ และการ

ที่บริษัทเข้าไปลงทนุในพมา่นัน้ มคีูแ่ขง่บ้างหรือยงั 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ขณะนี ้บริษัทฯ ไมเ่จอปัญหาที่กลา่วแตอ่ยา่งใด เนื่องจากลกูค้าหลกัของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ 

รวมถงึธุรกิจข้ามชาติ ฉะนัน้ปัญหาการเก็บเงิน และหนีส้ญูจึงไมม่าก ส าหรับคูแ่ขง่ที่พมา่นัน้ สว่นใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติ

ที่มาจาก สงิคโปร์ เกาหล ีจีน  

 คณุประยทุธ หตัถกิจจ าเริญ  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ในการท่ีบริษัทฯ ขยายกิจการไปยงัประเทศตา่งๆ ไมว่า่

จะเป็นเมียนมาร์ หรือ กมัพชูา นัน้ ทางกลุม่ Kingsmen ได้มีข้อก าหนดหรือข้อจ ากดั หรือสนบัสนนุอยา่งไร

เนื่องจาก กลุม่ Kingsmen ประกอบด้วยหลากหลายประเทศ และส านกังาน 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ ส าหรับส านกังานในไทยและเมียนมาร์นัน้ บริษัทฯมีสทิธ์ิเตม็ท่ีในการท าธุรกิจ แตส่ าหรับประเทศอ่ืนๆนัน้

ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของเวลา และความเหมาะเป็นกรณีไป เช่นเมียนมาร์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นส านกังานท่ีใกล้ที่สดุเราจึงได้

สทิธ์ิ 100% ในสว่นของกมัพชูานัน้หา่งจากส านกังานของเวยีดนามไมไ่กลมาก เพราะฉะนัน้อาจจะต้องเป็นลกัษณะ Joint 

venter ร่วมกบั เวียดนาม หรือ สงิคโปร์ ตามแตข้่อตกลงเป็นกรณีไป ทัง้นีก้ลุม่เครือ Kingsmen มีความสมัพนัธ์ที่หนาแนน่

โดยมีการพบปะเพื่อแลกเปลีย่นความรู้ทางธุรกิจ ก าหนดยทุธศาสตร์ และแลกเปลีย่นมมุมอง ทิศทางทางธุรกิจ ไมว่า่จะเป็น

ผู้บริหารระดบัสงู ลงไปยงัพนกังานทัว่ไป 

 คณุอภินนัท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้น ขอให้ทางบริษัทฯ แจ้งเร่ืองตวัเลข Backlog วา่ขณะนีม้ีอยูเ่ป็นจ านวนเทา่ใด 

และงานท่ีก าลงัเสนอประมลูอยูแ่บง่เป็นธุรกิจใด จ านวนเทา่ใด 

ประธานฯ แจ้งวา่ตามที่ได้เคยให้ข้อมลูในวนัพบปะนกัลงทนุท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ นัน้ เรามี contract อยูป่ระมาณ 617 ล้าน

บาท และที่ก าลงัเสนอราคาประมลูอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณนีค้าดวา่มี contract อยูป่ระมาณ 700 ล้านบาท และที่

ก าลงัเสนอประมลูอยูป่ระมาณ 800 ล้านบาท แบง่เป็นธุรกิจ EMA 20-30% และที่เหลอืเป็นธุรกิจตกแตง่ภายใน 
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 คณุอภินนัท์ จิรโกเมศ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมวา่ท าไมบริษัทฯ จงึได้รับงานเช่น Motor Expo และ 

Motor Show อยา่งเป็นประจ า ทางบริษัทฯ ได้เข้าประมลูงานหรือไม ่และบริษัทฯมีการรับงาน 

Recurring ที่กลา่วมาคดิเป็นสดัสว่นก่ีเปอร์เซ็นต์ 

คณุประวิชย์ ศรีบณัฑิตมงคล (กรรมการผู้จดัการ) ได้ชีแ้จงวา่ในสว่นงาน Money Expo ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในเดือนพฤษภาคมนี ้

บริษัทฯยงัคงได้รับความไว้วางใจดแูลงานสว่นกลาง และบธูพเิศษบางบธู และหวงัวา่จะยงัคงได้รับงานในสว่นกลางนีอ้ีกหลาย

ปีข้างหน้า ในสว่นท่ีบริษัทฯ ได้รับงาน Motor Show หรือ Motor Expo เป็นประจ านัน้ เป็นลกัษณะงานท่ียงัต้องเข้าประมลู 

บริษัทฯยงัเป็นหนึง่ในตวัเลอืกของอีกหลายบริษัท แตเ่นื่องจากความเข้าใจ และประสบการณ์ของบริษัทฯ จึงท าให้เราสามารถ

เสนองานได้ตรงตามความต้องการของลกูค้าและได้รับงานมาอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ า ในสว่นของการรับงานสว่นกลางและบธู

พิเศษทีเ่ป็น Recurring นัน้คิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้ของธุรกิจ EMA สว่นท่ีเหลอืจะเป็นงานบธูพิเศษ 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ และอนมุตัิข้อเสนอของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองตา่งๆด้วยดี และกลา่วปิดประชมุเมือ่เวลา 15.12 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(นายชยวฒัน์  พิเศษสทิธ์ิ) 

       ประธานท่ีประชมุ 

 

 

 

 

 

    (ณฐัรียา  สลุยัมาน) 

     เลขานกุารท่ีประชมุ 
 


